

Số: 82 /BC-UBND

Dương Hoà, ngày 16 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND xã, khóa X

I. Trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa X có 17 cử tri tham gia 21 ý kiến (có 04 ý kiến đề nghị cấp trên giải quyết và 17 ý kiến thuộc thẩm quyền của xã giải quyết). Đến nay đã giải quyết 17 ý kiến, còn lại 4 ý kiến, cụ thể như sau:

1. Cử tri thôn Hạ: Đề nghị UBND xã quan tâm chỉ đạo sớm cấp đổi giấy CNQSD đất Nghị định 64 và cấp giấy CNQSD đất ở ở khu tái định cư Hạ - Buồng Tầm cho bà con vì hiện nay có một số hộ chưa được cấp.

*** Kết quả giải quyết**

- Đối với cấp đổi giấy CNQSD đất Nghị định 64, UBND xã đã thông báo các hộ dân đến địa chính xã để được hướng dẫn lập hồ sơ và chuyển cấp trên thụ lý giải quyết. Theo thông báo của Chi nhánh VPĐK đất đai thị xã thì hiện xã có 126 giấy CNQSDĐ. Ngày 18/2/2023, UBND xã đã nhận 58 giấy CNQSD đất và đã thông báo nhân dân đến nhận giấy. Đến nay còn 85 giấy CNQSD đất tại chi nhánh VPĐK đất đai thị xã (trong đó: 68 giấy cấp đổi và 17 giấy cấp mới). UBND xã sẽ liên hệ lấy danh sách và thu hồi giấy CNQSDĐ cũ để giao nhận giấy chứng nhận mới cho nhân dân theo quy định.

- Đối với hồ sơ cấp đất ở tại khu tái định cư: Các trường hợp giao đất ở tại khu tái định cư thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền. UBND xã đã ban hành Công văn số 147/UBND ngày 05/12/2022 về việc xin ý kiến UBND thị xã để chỉ đạo giải quyết. Hiện nay, thị ủy Hương Thủy đã giao UBND thị xã chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Cử tri thôn Hạ: Đề nghị xã quan tâm làm các tuyến đường nội đồng ở đồng Rê và đồng La An.

*** Kết quả giải quyết**

- Tuyến đường nội đồng Rê: UBND xã phối hợp Phòng Kinh tế thị xã khảo sát và ngày 20/6/2023 đoàn đo đạc đã phối hợp với trưởng thôn Hạ, Buồng Tầm đã đi thực địa và thiết kế để có cơ sở lập hồ sơ đề xuất mở tuyến đường nội đồng Rê (điểm đầu từ nhà ông Phước, thôn Hạ đến điểm cuối nhà ông Hình, thôn Buồng Tầm) từ nguồn kinh phí nông thôn mới. Sau khi đoàn thiết kế cắm mốc giới xong, đề nghị Trưởng thôn phối hợp với Trưởng BCT Mặt trận và các ban ngành trong thôn tiến hành vận động nhân dân cam kết tự hiến đất, tài sản trên đất và bàn giao mặt bằng sạch để kiến nghị thi công trong thời gian đến.

- Đối với đồng La An: Ngày 11/4/2023, UBND xã đã phối hợp cùng Trưởng

thôn tiến hành khảo sát tuyến, nhưng có một số hộ dân chưa đồng tình vì bị ảnh hưởng đất và cây trồng. UBND xã chỉ đạo Trưởng thôn phối hợp các ban ngành đoàn thể ở thôn vận động các hộ dân hiến đất, hiến tài sản để đầu tư mở đường. Nếu các hộ dân thống nhất đồng ý hiến đất, tài sản thì UBND xã báo cáo UBND thị xã bổ sung vào đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện trong thời gian đến.

3. Cử tri thôn Hạ: Đề nghị UBND xã có biện pháp xử lý tình trạng trâu, bò cọt ở bia Chiến tích làm mất tôn nghiêm và mỹ quan di tích.

*** Kết quả giải quyết:** UBND xã đã ban hành thông báo nghiêm cấm việc chăn thả gia súc vào các cánh đồng trồng cây ăn quả của nhân dân. Đồng thời, thông báo đến bà con nhân dân khi phát hiện các hộ dân chăn thả trâu bò ở khu vực Bia chiến tích thì kịp thời thông báo cho Trưởng thôn, UBND xã để có biện pháp xử lý kịp thời.

4. Cử tri thôn Hộ: Tuyến đường bê tông từ nhà ông Kim đến trước nhà ông Nguyễn Đình Phú đoạn từ nhà ông Dân đến nhà ông Xe do mưa lớn nước chảy mạnh xói hỏng phía dưới bê tông, không rõ UBND xã đã chỉ đạo xử lý hay chưa nhưng nay đơn vị thi công đã đắp lè. Đề nghị UBND xã kiểm tra lại, nếu chưa xử lý thì đề nghị đơn vị thi công phải xử lý tránh tình trạng sau này đường sẽ bị gãy, vỡ. Cũng trên tuyến đường này, tại điểm cống trước nhà ông Kỳ do 2 bên đường không có mương thoát nước nên khi mưa lớn nước tràn qua đường và chảy xiết rất nguy hiểm cho các cháu nhỏ khi đi qua điểm này. Kính đề nghị UBND xã có giải pháp xử lý.

*** Kết quả giải quyết:** UBND xã đã yêu cầu đơn vị thi công tiến hành khắc phục. Hiện tại tuyến đường này chưa nghiệm thu và chưa bàn giao đưa vào sử dụng. Đối với mương thoát nước không nằm trong hạng mục đầu tư, UBND xã xem xét kiến nghị thị xã đầu tư trong thời gian đến.

5. Cử tri thôn Hộ: Kính đề nghị UBND xã quan tâm đầu tư đường ống nước tự chảy dẫn từ hồ Gia Mòi đến đồng Hộ để tưới cho cây trồng.

*** Kết quả giải quyết:** Hồ Gia Mòi trước đây là công trình phục vụ nước sinh hoạt cho các hộ dân tại các khu tái định cư. Nhưng hiện tại không còn sử dụng vào mục đích cung cấp nước sinh hoạt và đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch du lịch sinh thái. Hiện tại, UBND thị xã đã đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư nên việc đầu tư phục vụ tưới tiêu là không phù hợp so với quy hoạch. UBND xã đề nghị các hộ gia đình tự chủ động nguồn nước để tưới tiêu cho cây trồng.

6. Cử tri thôn Hộ: Đề nghị UBND xã quan tâm đơn đốc ông Lê Văn Tảo sớm khai thác rừng thoả thuận với các hộ dân ở tiểu khu 162 để giao lại đất cho bà con sản xuất.

*** Kết quả giải quyết:** Liên quan diện tích 22,52 ha tại TK 162, UBND xã đã làm việc với ông Lê Văn Tảo yêu cầu khai thác cây để trả đất cho dân. Đến nay, ông Lê Văn Tảo đã cơ bản khai thác hết toàn bộ diện tích 22,52 ha và đã bàn giao cho 20 hộ dân và đã trồng cây, còn lại 02 hộ dân sẽ tiếp tục cắm mốc và bàn giao trong thời gian đến.

7. Cử tri thôn Hộ: Đề nghị UBND xã tiếp tục kiến nghị cấp trên để cho thanh lý các trường mầm non, trạm y tế cũ, nhà công vụ giáo viên.

*** Kết quả giải quyết (Thẩm quyền cấp trên)**

- Năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 về việc sắp xếp bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển quyền sử dụng đất đối với 02 cơ sở gồm: Cơ sở Mầm non Thanh Vân và Mầm non thôn Hộ. Hiện đang chờ cấp trên hoàn thiện hồ sơ đấu giá trong thời gian đến.

- Đồng thời, UBND xã tiếp tục có văn bản kiến nghị cấp trên cho chủ trương thanh lý, đấu giá các cơ sở còn lại.

8. Cử tri thôn Hộ: Đất 5% khu vực trước nhà ông Phan Từ Phong bỏ hoang nhiều năm không sử dụng, kính đề nghị xã có giải pháp quy hoạch đất ở hoặc cho người dân thuê để sản xuất, tránh lãng phí.

*** Kết quả giải quyết (Thẩm quyền cấp trên):** Diện tích đất 5% ở thôn Hộ, UBND xã đã điều chỉnh quy hoạch dụng đất đất giai đoạn 2021 – 2030 và đã được phê duyệt. UBND xã đã kiến nghị UBND thị xã trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất để đưa vào đấu giá đất ở trong thời gian đến.

9. Cử tri thôn Hộ: Đề nghị UBND xã kiến nghị cấp có thẩm quyền trang cấp thêm cho thôn 01 xuống rác để thuận tiện cho bà con tập kết rác thải

*** Kết quả giải quyết:** UBND xã đã có Tờ trình số 20 /TTr-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2023 kiến nghị UBND thị xã và Phòng Quản lý đô thị xem xét, giải quyết.

10. Cử tri thôn Hộ: Kiến nghị đầu tư kinh phí để sửa chữa các nhà họp thôn.

*** Kết quả giải quyết:** UBND xã đã báo cáo UBND thị xã để đăng ký danh mục này vào đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, sau khi được cấp trên phê duyệt thì mới có cơ sở để thực hiện.

11. Cử tri thôn Thanh Vân: Đề nghị đầu tư nâng cấp tuyến đường bê tông khu tái định cư Hộ - Thanh Vân.

*** Kết quả giải quyết:** UBND xã đã báo cáo UBND thị xã để đăng ký danh mục này vào đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 hiện đang chờ cấp trên phê duyệt.

12. Cử tri thôn Thanh Vân: Một số hộ dân đề nghị cấp đất rừng sản xuất, vì trước đây bị thu hồi đất nhưng mới chỉ có một số hộ được cấp đất. Còn một số hộ được cấp 0,5 ha nhưng khi đền bù đất thì nhà nước đã trừ tiền đi diện tích đất đó.

*** Kết quả giải quyết:** Thực hiện Kết luận 464/KL-TTr của Thanh Tra tỉnh giao trách nhiệm BQL RPH Hương Thủy chủ trì phối hợp với phòng TNMT thị xã và UBND xã làm việc liên quan đến việc thu hồi 389,3 ha và hiện tại đang triển khai các bước thực hiện. Đối với việc một số hộ dân khi đền bù bổ sung đất lâm nghiệp dự án hồ Tả trạch thì UBND tỉnh yêu cầu phải khấu trừ phần diện tích giao đất theo quy định.

13. Cử tri thôn Thanh Vân: Dọc bờ sông từ nhà ông Đặng Văn Hoàng đến nhà ông Chế Báu bị sạt lở rất nguy hiểm cho bà con ở khu vực này. Kiến nghị UBND xã quan tâm có giải pháp xử lý.

* **Kết quả giải quyết (Thẩm quyền cấp trên):** Ngày 15/3/2023, UBND xã đã kiểm tra khu vực này và nhận thấy phía nhà ở của ông Chế Báu sát bờ sông có đoạn sạt lở khoảng 20 m. UBND xã đã tổng hợp kiến nghị cấp trên xem xét phân bổ kinh phí để làm kè chắn.

14. Cử tri thôn Khe Sòng: Bà Võ Thị Muôn: Rừng 327 của gia đình bà bị ngập nước đập Gia Mòi một số diện tích, đã kiến nghị nhiều lần đến nay vẫn chưa được cấp bù diện tích ngập nước.

* **Kết quả giải quyết:** Gia đình bà nằm trong đối tượng ưu tiên 7, thuộc diện giao đất 1,5 ha. Nằm trong quyết định 3051/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của UBND thị xã. Nhưng hiện tại UBND xã chưa có quỹ đất để xét giao cho nhóm đối tượng này. UBND xã tiếp tục đề nghị Ban QLPH Hương Thủy sớm xử lý và bàn giao diện tích 389,3 ha để UBND xã tiến hành xét giao đất theo như phương án.

15. Cử tri thôn Khe Sòng: Bà Nguyễn Thị Toàn: Kiến nghị sớm cấp giấy CNQSD đất ở cho gia đình bà, hồ sơ nộp ở địa chính đã lâu nhưng chưa được chuyển lên cấp trên.

* **Kết quả giải quyết (Thẩm quyền cấp trên):** Trường hợp của gia đình bà nằm trong 16 hộ dân ở khu tái định cư Khe Sòng. UBND xã đã làm việc với phòng TNMT thị xã để xác định nguồn gốc sử dụng đất. Đây là khu vực tái định cư nằm ngoài kết luận thanh tra đối với 29 hồ sơ cấp giấy thôn Khe Sòng nên UBND xã tổng hợp những hồ sơ còn lại và báo cáo nguồn gốc sử dụng đất để trình cấp trên cấp giấy đối với những trường hợp còn lại. Ngày 21/4/2023 Phòng TNMT đã phối hợp UBND xã mời BCH Quân sự làm việc và thống nhất đề xuất UBND thị xã mời các đơn vị liên quan đề nghị cấp đổi lại GCNQSD đất của thị đội theo hiện trạng. Sau đó mới có cơ sở cấp giấy cho các hộ dân còn lại ở khu định cư Khe Sòng (vì diện tích các hộ dân nằm toàn bộ trong GCNQSD đất của thị đội đã được cấp giấy năm 1993).

16. Cử tri thôn Khe Sòng: Đề nghị UBND xã làm việc với Ban CHQS thị xã Hương Thủy quan tâm quỹ đất cho thôn làm sân bóng để con em luyện tập thể thao. Hiện nay, khu đất trên đang bị người dân lấn chiếm, trồng cây, đề nghị xử lý.

* **Kết quả giải quyết:** Năm 2019, UBND xã đã làm việc và thống nhất với Ban CHQS thị xã Hương Thủy chọn vị trí đất cạnh nhà ông Phạm Thanh Hải để làm sân bóng thôn Khe Sòng, nhưng hộ ông Nguyễn Hà đã tự ý trồng cây trên diện tích đó. Ban CHQS thị xã Hương Thủy đã làm việc với gia đình ông Hà nhưng đến nay ông vẫn trồng lại. Ngay sau khi cấp trên cấp đổi GCNQSDĐ cho Ban CHQS thị xã, còn lại diện tích này UBND xã mới có cơ sở quy hoạch và đưa diện tích này làm sân bóng theo kiến nghị của đại đa số cử tri thôn Khe Sòng.

17. Cử tri thôn Khe Sòng: Kiến nghị các cấp quan tâm cấp đất ở, đất rừng cho người dân thôn Khe Sòng, hiện nay có 19 hộ dân chưa có đất ở, đất rừng. Tiếp tục kiến nghị cấp trên quan tâm đất sản xuất (ở vùng đất Lương Miêu 5) cho người dân Khe Sòng.

*** Kết quả giải quyết:**

- Đối với đất ở: UBND xã đã làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã cơ bản thống nhất đề xuất của UBND xã phương án giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho người dân không thông qua đấu giá đối với các vị trí không đầu tư hạ tầng kỹ thuật. UBND xã đã ban hành văn bản yêu cầu các ông, bà Trưởng thôn thông kê danh sách các hộ gia đình đã tách hộ nhưng chưa có đất ở để UBND xã có cơ sở xây dựng phương án trình UBND thị xã xem xét chỉ đạo.

- Đối với đất lâm nghiệp: Hiện tại UBND xã chưa có quỹ đất để xét giao cho nhóm đối tượng này. UBND xã tiếp tục đề nghị Ban QLRRPH Hương Thủy sớm xử lý và bàn giao diện tích 389,3 ha để UBND xã tiến hành xét giao đất theo phương án.

- Đối với đất sản xuất ở khu vực Lương Miêu 5 cũ: Hiện tại UBND thị xã đã định hướng đưa khu vực này vào quy hoạch hạ tầng đất ở và đất trồng cây lâu năm. UBND xã sẽ kiến nghị cấp trên xem xét việc giao đất hoặc cho thuê đối với đất nông nghiệp tại khu vực này cho các hộ dân tái định cư Khe Sòng.

II. Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa X có 11 người tham gia 19 ý kiến, đã giải quyết 16 ý kiến, còn lại 03 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp trên, cụ thể như sau:

1. Ý kiến, kiến nghị chung của cử tri toàn xã: Kiến nghị UBND xã quan tâm, tăng cường chỉ đạo, có giải pháp sớm cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nghị định 64 ; đất ở cho người dân ở khu vực tái định cư Hạ - Buồng Tầm, các hộ dân ở thôn Khe Sòng; đất rừng sản xuất cấp năm 2011, 2015, 2016; cấp đất rừng sản xuất cho những hộ chưa có đất rừng; kiến nghị sắp đến giao đất ở có thu tiền sử dụng đất vì đấu giá người dân khó tiếp cận. (Ý kiến chung này đã có trả lời ở trên)

*** Kết quả giải quyết**

- Đối với việc tăng cường chỉ đạo, có giải pháp sớm cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nghị định 64: UBND xã đã thông báo các hộ dân đến bộ phận địa chính xã để lập hồ sơ và đã chuyển cấp trên thụ lý giải quyết. Đầu năm 2023, theo báo cáo của Chi nhánh VPĐK đất đai thị xã thì hiện tại trên địa bàn xã có 126 giấy. Ngày 18/2/2023, UBND xã đã nhận 58 giấy và đã thông báo bà con đến nhận giấy. Hiện tại còn 85 giấy CNQSDĐ tại chi nhánh VPĐK đất đai thị xã (68 giấy cấp đổi và 17 giấy cấp mới). UBND xã liên hệ lấy danh sách và thu hồi giấy CNQSDĐ cũ để tiến hành giao nhận giấy chứng nhận mới cho nhân dân theo quy định.

- Đối với đất ở cho người dân ở khu vực tái định cư Hạ - Buồng Tầm: các trường hợp giao đất ở tại khu tái định cư thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền. Vấn đề này, UBND xã đã Công văn số 147/UBND ngày 05/12/2022 về việc xin ý kiến đối với việc giao đất trái thẩm quyền gửi thị xã để xin ý kiến giải quyết. Hiện tại, thị ủy Hương Thủy đã giao UBND thị xã giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Đối với đất ở của các hộ dân ở thôn Khe Sòng: Phòng TNMT đã phối hợp UBND xã mời BCH Quân sự thống nhất đề xuất UBND thị xã mời các đơn vị liên quan đề nghị cấp đổi lại GCNQSD đất của thị đội theo hiện trạng để có cơ sở cấp giấy cho các hộ dân còn lại ở khu định cư Khe Sòng (vì khu định cư Khe Sòng nằm toàn bộ trong GCNQSD đất của thị đội đã được cấp giấy năm 1993).

- Đối với giao đất rừng sản xuất năm 2011, 2015, 2016. Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành quyết định 47/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 thì những diện tích giao đất trước ngày 13/7/2020 thì giao thẩm quyền UBND thị xã xem xét giao đất hoặc cho thuê đất theo đối tượng. Hiện tại, phòng TNMT thị xã đã mời UBND xã để soát xét hồ sơ giao đất theo từng đối tượng để giải quyết hồ sơ cho dân.

- Đối với giao đất ở: UBND xã đã có văn bản gửi các thôn thông kê các hộ dân tách hộ chưa có nhà ở gửi UBND xã để tổng hợp báo cáo UBND thị xã xin ý kiến giao đất có thu tiền nhưng không qua hình thức đấu giá.

- Đối với đất lâm nghiệp: UBND xã chưa có quỹ đất để giao và đang phối hợp với Ban QLRPH Hương Thủy rà soát thu hồi diện tích 389,3 ha. Sau khi có quỹ đất UBND xã sẽ soát xét đối tượng đủ điều kiện trình cấp trên phê duyệt.

2. Ông Lê Văn Ngung, Cử tri thôn Hộ: Tiếp tục kiến nghị UBND xã có giải pháp hiệu quả để xử lý rác thải trong dịp đưa ông Táo 23 tháng Chạp.

* **Kết quả giải quyết:** UBND xã có văn bản gửi các thôn thông báo rộng rãi cho nhân dân không được xả rác thải không đúng quy định, trong đó có rác sau khi thờ cúng và yêu cầu tập kết đến các khu đèn miếu hoặc nghĩa địa của các thôn vì hiện tại UBND xã chưa có quy hoạch bãi chấuws chất thải này.

3. Ông Võ Hồng, Cử tri thôn Hộ: Kiến nghị UBND xã đưa vào quy hoạch đất ở đối với các khu vực đất trồng cây lâu năm 02 bên đường trong khu dân cư để người dân chuyển đổi mục đích sử dụng giải quyết nhu cầu đất ở cho người dân.

* **Kết quả giải quyết:** UBND xã đã làm việc với đơn vị tư vấn để thống kê, đề xuất quy hoạch các khu đất trồng cây lâu năm dọc 02 bên đường đi trên địa bàn xã sang quy hoạch đất ở để phù hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất.

4. Ông Phan Văn Thức, Cử tri thôn Hộ: Kiến nghị UBND xã khảo sát kỹ tuyến đường nội đồng Am Bà – nhà ông Võ Châu để làm cống thoát nước ở những vị trí phù hợp tránh sau này làm đường gây ngập nước, chết cây của bà con.

* **Kết quả giải quyết:** UBND xã đã làm việc với đơn vị thiết kế để khảo sát và xử lý. Sau khi san gạt xong mặt bằng, UBND xã sẽ đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế bổ sung thêm một số cống thoát nước bằng ngang qua tuyến tại một số điểm thoát nước cần thiết.

5. Ông Lê Văn Cường, Cử tri thôn Hộ: Đất ở các cánh đồng hiện nay đã thực hiện dự án trồng cây thanh trà, kiến nghị có chính sách chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm.

* **Kết quả giải quyết:** UBND xã đã điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chuyển từ quy hoạch đất trồng cây hàng năm sang trồng cây lâu năm tại các cánh

đồng tham gia các chương trình dự án chuyên đổi cây trồng của xã để đề xuất cấp trên chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp.

6. Ông Trương Văn Quốc, cử tri thôn Hộ: (*chuyển lời kiến nghị của ông Mai Vinh*): Ông Chế Quang Sinh ở thôn Thanh Vân sang gặt đất gần nhà của ông Mai Vinh (Khu tái định cư Hộ - Thanh Vân) làm bạt taluy cao rất nguy hiểm. Đề nghị UBND xã kiểm tra và mời ông Chế Quang Sinh để yêu cầu làm rào chắn.

* **Kết quả giải quyết:** UBND xã đã mời làm việc đổi với hộ gia đình ông Chế Quang Sinh yêu cầu rào chắn tại vị trí hạ mặt bằng chuyển đổi cơ cấu cây trồng của gia đình ông để đảm bảo an toàn cho các hộ dân ở xung quanh sau khi tuyến đường nội đồng hoàn thành.

7. Ông Nguyễn Vinh, cử tri thôn Buồng Tầm: Tuyến đường điện ra Bàu Cây Sung (Dự án Sao La) đã chôn cột điện 2 năm nhưng hiện nay vẫn chưa đóng điện để hoạt động. Đề nghị cấp trên xem xét đóng điện cho bà con sử dụng.

* **Kết quả giải quyết:** UBND xã đã có văn bản gửi điện lực Hương Thủy đề nghị đầu nối vào đường dây chính phục vụ điện tưới tiêu cho các hộ gia đình.

- Nghĩa trang của thôn Hạ và Buồng Tầm hiện nay có diện tích còn lại là bao nhiêu, đã quy hoạch hay chưa. Đề nghị UBND xã quan tâm làm con đường đi vào nghĩa trang cho bà con.

* **Kết quả giải quyết:** Khu vực đất nghĩa địa Hạ - Buồng Tầm có diện tích 1,8 ha và đã đưa vào quy hoạch đất nghĩa địa. Hiện tại UBND xã đã phối hợp với các ban ngành liên quan và thôn tiến hành kiểm tra khảo sát để quy hoạch các tuyến đường phục vụ cho mục đích đất nghĩa địa.

- Tuyến đường nội đồng ở Đòng Rệ mùa mưa bị lầy lội, đề nghị UBND xã quan tâm khắc phục cho bà con.

* **Kết quả giải quyết:** Tuyến đường nội đồng ở đòng Rệ đã được UBND thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư và tiến hành thi công trong thời gian đến.

8. Ông Nguyễn Nguyễn, cử tri thôn Buồng Tầm: Tuyến đường đi vào thác Đá Dẫm hiện nay bị sạt lở nhiều. Đề nghị UBND xã quan tâm khắc phục.

* **Kết quả giải quyết:** Tuyến đường này chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng, UBND xã đã có văn bản gửi cấp trên đề nghị để khắc phục và các đơn vị liên quan đã tiến hành khảo sát đề xuất phương án khắc phục ở vị trí sạt lở. Hiện đã có báo cáo phê duyệt kinh tế kỹ thuật bổ sung kinh phí để khắc phục đoạn nói trên.

9. Ông Ngô Đình Ái, cử tri thôn Buồng Tầm: Đề nghị UBND xã quan tâm xây dựng rào chắn bảo vệ ở tại dốc Rệ vì học sinh đi học rất nguy hiểm.

* **Kết quả giải quyết:** UBND xã đã giao Công an xã cắm bảng cảnh báo nguy hiểm ở khu vực này để khuyến cáo xe cộ lưu thông trên đoạn này chú ý an toàn

10. Ông Trần Văn Việt, cử tri thôn Buồng Tầm: Nhà nước có cấp cho gia đình ông 1,5 ha rừng ở Đập Tả Trạch, nhưng hiện nay khai thác lại không có đường đi ra và quản lý ở đập gây khó khăn. Đề nghị UBND xã quan tâm, giải quyết và quy hoạch đường lâm sinh vào khu vực này.

* **Kết quả giải quyết:** Vấn đề này, UBND xã đã làm việc với Ban 5 và thống nhất để nhân dân khai thác đi ra đường công vụ của Ban 5 và yêu cầu trước khi khai thác phải cam đoan cam kết dọn dẹp vệ sinh sau khi qua đường và có xác nhận của UBND xã.

- Hồ Tả Trạch xả đập gây thiệt hại nhiều cho bà con nhân dân. Kính mong UBND xã thông tin lịch xả đập kịp thời cho người dân biết để đề phòng.

* **Kết quả giải quyết:** Vấn đề này, UBND xã đã ký quy chế phối hợp xả lũ khi vận hành hồ chứa nước Tả Trạch với Ban 5. Khi có xả lũ thì Ban 5 có văn bản gửi UBND xã, sau đó UBND xã sẽ thông báo trên truyền thanh của xã việc xả lũ thời thời gian yêu cầu để tránh ảnh hưởng đến tín mạng và tài sản của nhân dân.

11. Ông Lê Văn Thanh, cử tri thôn Buồng Tầm: Đề nghị UBND xã làm mương thoát nước đoạn từ đường lên nghĩa địa đến cống trước nhà mẹ Hải vì mỗi khi mưa lớn là tất cả nước mưa đều tập trung chảy về trước nhà ông làm cho cống đó bị sạt lở rất nhiều.

* **Kết quả giải quyết:** UBND xã đã kiểm tra và đề xuất UBND thị xã phương án xử lý ở khu vực này.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa X, UBND xã báo cáo Thường trực HĐND được biết./.

Nơi nhận:

- TV. Đảng uỷ, TT.HĐND xã (b/c);
- CT, PCT UBND xã;
- ĐB HĐND xã;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Thủy